



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM) (เพิ่มเติม)

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบ E-mail ที่ใช้ในการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในกลุ่มผู้สมัคร ๑ ตำแหน่ง (นักพัฒนาศักยภาพชำนาญการพิเศษ) ลำดับที่ ๓๐๔๐ และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM) (เพิ่มเติม) ในกลุ่มผู้สมัคร ๒ ตำแหน่ง (นักพัฒนาศักยภาพชำนาญการพิเศษ , นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือกให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการประเมิน โดยการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ Zoom) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมบุคคล  
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM) (เพิ่มเติม)  
แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๕) กลุ่มผู้สมัคร ๒ ตำแหน่ง (นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ , นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ)

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

๕๐๑๔

นายศักรินทร์

ปานกลาง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบการคัดเลือก (ผ่านระบบ ZOOM)

- วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับการรายงานตัว ลำดับที่ ๕๐๑๔

รายงานตัวเวลา ๑๔.๓๐ น.



.....